

ความมาก

ที่ นร ๐๒๐๗/ว ๖๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี

เรียน กระทรวง ทบวง กรม

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร)
เป็นประธาน ได้มีข้อสังเกตในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ว่า
ในการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคมของปี ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ได้เสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์เสนอขอพระราชทาน
หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นจำนวนมาก อาทิ การเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในบัญชี
ท้ายระเบียบ ฯ หรือผู้ที่ลาออกจากราชการก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ขอปีติติดกัน
ขอเลื่อนชั้นตราก่อนครบกำหนดระยะเวลา ขอข้ามชั้นตรา และเสนอขอเกินเกณฑ์ชั้นสูงสุด
ของระดับตำแหน่ง โดยได้รายงานผลงานสนับสนุนการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย แต่จากการพิจารณาผลงานดังกล่าวปรากฏว่ามีได้เป็นผู้ที่กระทำ
ความดีความชอบดีเด่นถึงขนาดสมควรได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เป็นกรณีพิเศษอย่างแท้จริง กล่าวคือ ไม่ได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าอันตรายหรือปฏิบัติงานนอกเหนือ
หน้าที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นงานสำคัญยิ่งและเป็นผลดีแก่ราชการหรือสาธารณชน หรือคิดค้น
สิ่งหรือวิธีการอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติได้เป็นผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑ (๓)
ของระเบียบ ฯ แต่เป็นผลงานตามปกติที่ผู้ันั้นต้องกระทำในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวอยู่แล้ว ซึ่งทำให้เป็นภาระในการพิจารณาแก่คณะกรรมการ ฯ อย่างยิ่ง จึงได้มีมติให้สำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งส่วนราชการและหน่วยงานที่มีหน้าที่พิจารณาเสนอขอพระราชทาน

/เครื่องราช ...

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและบุคคลในสังกัด ให้ระมัดระวังและใช้ความรอบคอบ ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานมากยิ่งขึ้นและพิจารณากลับกรองความดี ความชอบที่ใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ไว้ในระเบียบ ฯ โดยเคร่งครัด และให้พิจารณาเสนอขอพระราชทานแก่บุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ตามเกณฑ์ของระเบียบดังกล่าวเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชณุ เครืองาม)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๓, ๔๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๘๒๒๔